



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร ๐ ๔๓๓๗ ๗๙๗๑ ต่อ ๑๖๕

ที่ มค ๐๐๓๓.๐๑๒/ว ๒๖๕๗

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศุภมิตรพิสัย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งประกาศจังหวัดมหาสารคาม ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒ ราย ซึ่งสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวข้อกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อย่อยข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอให้หน่วยงานแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวทราบและดำเนินการตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๘/ว ๑๓๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยให้จัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

๑. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินผลงาน
๒. แบบการเสนอข้อเสนอนโยบายการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากส่งผลงานไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องขอรับการประเมินบุคคล (คัดเลือก) ใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายหัสชา น้อยทอง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

(สำเนา)

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจส่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดมหาสารคาม ได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑. นางศิริมา วิริยะ		พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๒. นางชญาภา เยยโพธิ์		พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพัคฆภูมิพิสัย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) วิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์
(นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

สำเนาถูกต้อง

(นางสุธิดา คณะมะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สสจ.มหาสารคาม

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง เดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นางศิริมา วิริยะ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๗๗๙๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๕๗๗๙๔	๙๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรง โดย Sepsis Alert Team ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม (Developing a System of Care by Sepsis Alert Team for Patients with Severe Sepsis in Secondary Care Hospital)				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การพัฒนาระบบทางด่วนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) ภายใต้เครือข่ายการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ (Service Delivery Seamless Network) จังหวัดมหาสารคาม				
๒	นางชฎาภา เยยโพธิ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพัตคณภูมิพิสัย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๕๗๙๕๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลพัตคณภูมิพิสัย กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๕๗๙๕๖	๑๐๐ %
	ชื่อผลงาน ที่จะส่งประเมิน	๑.การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดลิ้น โรงพยาบาลพัตคณภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม				
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการติดตามสุขภาพทางไกล (telehealth) โรงพยาบาลพัตคณภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม				